

## เส้น2012'คอเลือกถึงห้วยชัน'พังฝุ่นตลบ ขอซ่อมมาตรฐานชาวบ้านสุดทนสุดละเออง



เรื่องราวของถนนถล่มไม่พังก็เป็นเรื่องใช้งานตามกฎจราจร เช่นที่ "ทุกข์ร้อน" จะนำเสนอ มีที่มาจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า "ขับรถก็ควรคำนึงถึงคนอื่นด้วยครับ ถนนไม่คิดลดความเร็วได้ก็ควรลด ปล.ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านจุดบ้านคอเลือกถึงบ้านห้วยชัน ถนน 2012 ทั้งขาเข้าและขาออก" พร้อมโพสต์ภาพถนนที่พังเสียหายในขณะที่มีรถบรรทุกพ่วงขับมาด้วยความเร็ว จนฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่วกระทบกับคู่อ้ายสองข้างทาง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบถนนสายดังกล่าว มีร่องรอยถูกน้ำท่วม กัดเซาะเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่หลายจุด ตลอดระยะทางราว 2 กิโลเมตร และมีรถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกพ่วงวิ่งผ่านไปมาต่อเนือง สภาพจึงมีฝุ่นฟุ้งเข้าบ้านเรือนประชาชน บางรายถึงขั้นใช้ถังประปามาฉีดสกัดฝุ่น ขณะที่บางรายก็นำผ้าห่มมาจึงกางปิดหม้อบ้านไว้

น.ส.อรุษา มุละ แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งที่ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณดังกล่าว เผยว่า ตัวเองได้รับผลกระทบหนักจากการใช้รถใช้ถนน



ของรถบรรทุก และรถบรรทุกพ่วงที่ใช้ความเร็วทำให้เกิดฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้าน จนกระทบกับลูกค้า ถูกดำเนินเรื่องความสะอาด ที่ผ่านมามีพยายามแก้ไขด้วยการฉีดน้ำถนนหน้าบ้านทุกวันวันละหลายครั้ง ต้องแบกรับค่าน้ำประปาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานได้แต่นำหินคลุกมาถมปะปัญหาเพิ่มคือเมื่อรถบรรทุกขนาดหนักวิ่งผ่านทำให้หินที่นำมาปะไว้หลุด ดังนั้น ออกขอการซ่อมแซมที่ได้มาตรฐานกว่านี้

ด้าน น.ส.นันท์นภัส จันทาว ชาวบ้านละแวกดังกล่าว เล่าว่า ถนนสาย 2012 มีทั้งหลุม

ทั้งฝุ่นตั้งแต่หมู่บ้านคอเลือกจนถึงหมู่บ้านห้วยชัน ระยะทาง 2 กิโลเมตร จะเป็นลักษณะนี้ทุกปี ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความปลอดภัย ขณะที่ฝุ่นจำนวนมากกระทบกับบ้านที่พักอาศัย และสุขภาพเพราะอากาศที่หายใจเข้าไป อยากให้มีการดูแลแก้ไข เช่นเดียวกับ นายเชษฐ จิตรรัักษ์ ชาวบ้านอีกรายระบุ ถนนเริ่มมีปัญหาหลังจากน้ำท่วม และลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่ง ซึ่งมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่าน ทำให้ฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้านจนต้องนำผ้ามาชิงกันฝุ่น แต่ก็ยังไม่ดีทั้งหมดทั้งที่บ้านก็ติดกระดาษมิดชิด ทำให้ลูกหลานเจ็บป่วยจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าไป

จากการสอบถาม นายชาญวิทย์ จันทรรักษ์ ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ยอมรับเส้นทางดังกล่าวชำรุดมาระยะหนึ่งแล้ว ที่ผ่านมาได้เข้าไปแก้ไขปัญหามาตลอดขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม 15 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับเหมา คาดว่าช่วงปลายเดือน ธ.ค. นี้จะเริ่มเข้าไปซ่อมแซมได้ เบื้องต้นแขวงทางหลวงจะเข้าไปซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ก่อน.

ทุกข์..ร้อน พ้องโครดี ส่งข้อมูลมา [crimedn@dailynews.co.th](mailto:crimedn@dailynews.co.th) เราช่วยพ้อง ทุกข์ร้อนของคุณได้